

ชื่อเรื่อง	การอภิบาลคริสตจักรในภาวะปัญหาขัดแย้ง กรณีศึกษา คริสตจักรเขตอภิบาลที่ 2 ภาค 2 เชียงราย
ผู้จัดทำ	นายบุญเลื่อน คำยา
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	ศาสตราจารย์ ดร.สุลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	พฤษภาคม 2554
จำนวนหน้า	: 79 หน้า
คำสำคัญ	การอภิบาล

#### บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์เรื่อง "การอภิบาลคริสตจักรในสถานการณ์ความขัดแย้ง" เป็นการศึกษาจากพระคัมภีร์ บางข้อที่ว่าด้วยความขัดแย้ง, ศึกษาจากหนังสือแนวคิดวิทยาและสังคมวิทยา และศึกษาวิจัยกรณีศึกษาจากคริสตจักรเขตอภิบาลที่ 2 จำนวน 10 คริสตจักรที่สังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 อ.เมือง จ. เชียงราย เพื่อเข้าใจสถานการณ์คริสตจักรที่ประสบปัญหา ความขัดแย้ง และวิธีการแก้ไขความขัดแย้งในคริสตจักร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอภิบาลคริสตจักร ในคริสตจักร เขตอภิบาลที่ 2 คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหารวม 5 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ ผู้เขียนได้แนะนำเหตุผลของการศึกษาในประเด็นปัญหา อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในคริสตจักร วัตถุประสงค์ แนวคิด และสถานการณ์ความรุนแรงของประเด็นความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำพันธกิจการอภิบาลคริสตจักรด้านต่าง ๆ โดยการทำงานเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักร ได้ประสบปัญหาและผลกระทบจากเรื่องนี้จึงมีความคาดหวังว่าโดยการศึกษาหัวข้อนี้จะเป็นการทำทนายให้ค้นพบแนวทางการเยียวยาวิกฤตคริสตจักรและชุมชนได้

บทที่ 2 เป็นการศึกษาความขัดแย้งในความหมายทั่วไป โดยการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และแนวคิดทางศาสนศาสตร์ ที่ว่าด้วยสาเหตุ ลักษณะการแสดงออก และผลกระทบจากความขัดแย้ง

บทที่ 3 ได้ศึกษาความหมาย คำว่า "ขัดแย้ง" ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พร้อมกับศึกษาสาเหตุ และแนวคำสอนจากพระคัมภีร์ที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสาเหตุความขัดแย้งเช่น การคืนดี การสร้างสันติ และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นต้น

บทที่ 4 เป็นผลการศึกษาจากคริสตจักรในเขตอภิบาล 2 จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 คริสตจักร ถึงสาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งในคริสตจักร โดยการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูล ทำให้เห็น สถานการณ์โดยรวมของคริสตจักร

บทที่ 5 เป็นการสรุปผลการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในคริสตจักร ผู้เขียนได้เสนอข้อมูลและแนวทางการอภิบาลคริสตจักรในสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง ต่อผู้มีส่วนทำพันธกิจการอภิบาลทั้งในคริสตจักร เป็นการท้าทายและเสริมทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในคริสตจักร ให้เห็นเป็นโอกาสในการทำพันธกิจของพระเจ้า ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อเป็นการปกป้องความเชื่อ ที่อาจเสื่อมถอยเนื่องจากผลกระทบความขัดแย้ง ทั้งยังใช้โอกาสแห่งความทุกข์และความเจ็บปวดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในคริสตจักรและชุมชน ทำพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแห่งการคืนดี เป็นการสร้างสันติภาพ ในสังคม